

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรมประชาสัมพันธ์	ต้นแบบคลินิกหมอครอบครัว -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เปิดคลินิกหมอครอบครัวพรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา และกล่าวว่า สธ.ได้ปฏิรูประบบสาธารณสุข โดยเฉพาะการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ จัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการพื้นฐานที่จำเป็นได้สะดวก รวดเร็ว ไม่ไปแออัดรอรับบริการในรพ.ขนาดใหญ่ โดยปี 59 ดำเนินการไปแล้ว 48 ทีม ใน 16 จังหวัด ส่วนปี 60 ตั้งเป้าให้รพศ./รพท.ทุกแห่งทั่วประเทศดำเนินการในเขตเมือง และเพิ่มในเขตชนบทอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง รวมเป็น 472 ทีม และในปี 69 หรือ 10 ปีข้างหน้า คนไทยจะมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพ 6,500 ทีม ครอบคลุมทั่วประเทศ
แนวหน้า โพสต์ทูเดย์	โครงการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล -เสนอข่าว ศ.นพ.ประเวศ วะสี ปาฐกถาพิเศษ “พลังแห่งปัญญาญาณและเขาวนปัญญา สู่การเติบโตและยั่งยืน” ในงานการประชุม FORUM ครั้งที่ 18 จัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ว่า การที่โรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล คือการสร้างสำนึกแบบองค์รวม ไม่มีความเห็นแก่ตัว ทำให้มีสติรู้ ซึ่งจะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน ทำให้ทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน
กรุงเทพธุรกิจ	หมอกควันไฟป่า -เสนอข่าว นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวถึงสถานการณ์หมอกควันไฟป่าภาคเหนือ ว่า ข้อมูลคุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ พบว่าพื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน น่านแพร่ พะเยา และตาก ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กมีค่าระหว่าง 68 - 153 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร อยู่ในระดับปานกลางถึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมี 3 จังหวัด ที่ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศเกินค่ามาตรฐาน และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน และตาก
มติชน	- เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษกำชับให้พื้นที่ 3 จังหวัด เร่งมาตรการควบคุมการเผา โดยเฉพาะในพื้นที่ จ.ลำปาง ที่ยังคงเกิดไฟไหม้ป่า จนทำให้สถานการณ์หมอกควันไฟมีค่าเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และขอให้ประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบถึงการป้องกันตนเองในการออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้ง ผู้ป่วยเรื้อรังโรคระบบทางเดินหายใจ เด็ก และผู้สูงอายุ ควรหลีกเลี่ยงการออกไปในพื้นที่ที่มีหมอกควันไฟปกคลุม หากเสี่ยงไม่ได้ให้ใช้น้ำกอกอนามัยหรือผ้าปิดจมูก เพื่อป้องกันการสูดดมเอาฝุ่นละอองเข้าไป
มติชนออนไลน์, สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง9	วันนอนหลับโลก -เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สมาคมการแพทย์เพื่อการนอนหลับโลกกำหนดให้วันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคมทุกปี เป็นวันนอนหลับโลก (World Sleep Day) ปีนี้ตรงกับวันที่ 17 มี.ค. และกำหนดคำขวัญ “หลับสนิท ชีวิตมีสุข” กระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงการนอนหลับและสุขอนามัยการนอนที่ดี หากนอนหลับไม่เพียงพอ จะก่อให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ส่งผลกระทบต่อระบบประสาท การคิด ความจำ รวมทั้งมีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุขณะขับรถ และอาจสูญเสียประสิทธิภาพในการทำงาน เทคนิคที่ช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้น ได้แก่ 1.ออกกำลังกายช่วงเย็นอย่างน้อย 30 นาที หรือ 4-6 ชั่วโมงก่อนนอน 2.กินกล้วยหอม 3.หลีกเลี่ยงอาหารมื้อหนัก อาหารที่มีรสเผ็ด รสจัด หรืออาหารหวานมาก ก่อนนอน 4 ชั่วโมง 4.หลีกเลี่ยงกาแฟ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือเครื่องดื่มที่กระตุ้นประสาททุกชนิด 4-6 ชั่วโมงก่อนนอน 5.ผ่อนคลายร่างกาย และจิตใจก่อนนอนด้วยการอาบน้ำอุ่น เดินเบาๆ ไปมา หรือการนั่งสมาธิ 6.จัดระเบียบห้องนอนและกำจัดสิ่งรบกวนด้วยการปิดไฟและอุปกรณ์ 7.เลี่ยงการสูบบุหรี่เพราะจะทำให้หลับยาก 8.เข้านอนให้เป็นเวลา ไม่ควรนอนดึกมาก และ 9.เข้านอนเมื่อร่างกายพร้อมที่จะนอน อย่าพยายามฝืนนอน หากไม่่วง
โพสต์ทูเดย์ ข่าวสด	โรคฮีทสโตรก -เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า ฤดูร้อนปีนี้คาดว่าจะมีผู้ป่วยโรคลมแดดสูงประมาณเดือนละ 150- 400 คน และสูงสุดเดือนเม.ย.-พ.ค. เตือนวัยทำงาน ทหาร นักกีฬา มีความเสี่ยงสูง ด้าน

สื่อ	ประเด็นข่าว
	กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ในช่วงวันที่ 16-19 มี.ค. จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกได้บางพื้นที่
M2F	<p>สถานเสริมความงามเถื่อน</p> <p>-เสนอข่าว ตำรวจสืบสวนภาค 6 ร่วมกับสสจ.พิษณุโลก บุกจับ นพ.กฤติกา แสงศรีบุญเรือง เจ้าของร้านเสริมความงาม BONITA SKIN ถ.สีหราชเดโชชัย อ.เมือง จ.พิษณุโลก ฐานประกอบวิชาชีพไม่มีใบอนุญาต ฉีดฟิลเลอร์ทำหน้า ลูกค่านำ พยาธิต้องห้าม ทั้งยาแก้อักเสบ สเตียรอยด์ และยาที่คาดว่าเป็นสารเสพติดอีกด้วย</p>
ไทยโพสต์ เดลินิวส์	<p>ฝังชิปในเต้านมเทียม</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีสมาชิกเว็บไซต์พันทิป “ฟ้าซ็อกโกแล็ต” หรือ “ฟ้า pantip” ได้ตั้งกระทู้วิจารณ์ฝังไมโครชิปทำศัลยกรรมเสริมเต้านม ซึ่งเป็นนวัตกรรมจากประเทศเกาหลีใต้ เพื่อตรวจเช็คความเสียหายของทรวงอกโดยไม่ต้องผ่าซ้ำ</p> <p>นพ.วิชญ์ โล่ศิริวิวัฒน์ ศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสร้าง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า ไมโครชิปที่ฝังมีขนาดไม่ถึง 1 เซนติเมตร ข้อดี ช่วยบอกว่ามีการเสริมเต้านมเทียมหรือซิลิโคนลงไป ในเต้านมจริง ๆ และบอกขนาดและลักษณะของซิลิโคน เมื่อเกิดปัญหาหลังการเสริมเต้านม จะช่วยให้ง่ายต่อการแก้ไข แต่ก็ต้องอาศัยเครื่องมือเฉพาะของบริษัทที่ผลิตเต้านมเทียมฝังไมโครชิปในการใช้ตรวจติดตาม ซึ่งศัลยแพทย์ตกแต่งไม่ได้มีเครื่องมือนี้กันทั้งหมด และการฝังเต้านมเทียมโดยฝังไมโครชิป ไม่ได้เป็นการการันตีว่าเสริมแล้วผลจะดีกว่า หรือป้องกันการติดเชื้อได้ หรือการเกิดพังผืดขึ้นรอบ ๆ เต้านมเทียม ที่สำคัญ ไม่สามารถบอกได้ว่าเต้านมเทียมที่เกิดความผิดปกติหรือไม่ แนะนำผู้ที่ผ่าตัดเสริมหน้าอก ควรขออนุมัติเบอร์ซิลิโคนกลับมาด้วย เพื่อช่วยให้รู้ข้อมูลหากเกิดผิดปกติในอนาคต สำหรับคนมีบุตร หากจะศัลยกรรมเสริมเต้านม ควรพบศัลยแพทย์ตกแต่งเพื่อประเมินเนื้อเยื่อเต้านมว่าควรเสริมขนาดเท่าไร โดยควรทำหลังจากหยุดการให้นมบุตร 3-6 เดือน และน้ำหนักตัวคงที่แล้ว 3-6 เดือน</p>
เดลินิวส์	<p>อุบัติเหตุสูงกรรณต์</p> <p>-เสนอข่าว นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผอ.กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ได้มีการถอดบทเรียนการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเสนอร่างแนวทางการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 5 ประเด็น ซึ่งผ่านมติกรม. เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2559 คือ 1.เรื่องความเร็ว 2.เรื่องเมาแล้วขับ 3.ใบขับขี่ 4.รดโดยสารสาธารณะ 5.เรื่องเข็มขัดนิรภัย ส่วนเรื่องแอลกอฮอล์ จะพยายามลดปริมาณลงมาโดยเน้น 3 กลุ่ม ตามหลักสากล คือ 1.คนขับขี่หน้าใหม่ ซึ่งได้ใบขับขี่มาไม่เกิน 2 ปี 2.คนที่อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ 3.คนที่ไม่ใช่ใบขับขี่ โดยให้มีปริมาณแอลกอฮอล์ได้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จากเดิม 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์</p> <p>อย่างไรก็ตามต้องรอดูว่า ร่างของ ม.44 เพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงสงกรานต์จะออกมาอย่างไร แต่เรื่องรดโดยสารสาธารณะจะอยู่ใน ม.44 แน่นนอน</p>
เดลินิวส์	<p>สังคมผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว นายไมตรี อินทุสุต ปลัด พม. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดการณ์ว่า ในปี 2578 จะมีผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 30 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรอย่างรวดเร็ว ผู้สูงอายุมากขึ้น สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาวขึ้น แต่ประชากรวัยแรงงานลดลง จะทำให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลง ดังนั้นต้องส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีงานทำ เพื่อร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศ จากข้อมูลการสำรวจ ปี 2557 พบว่า ผู้สูงวัยส่วนใหญ่มีแหล่งรายได้จากบุตรหลาน ร้อยละ 37 และจากการทำงาน ร้อยละ 34 แต่ตั้งแต่ ปี 2550 - 2557 แหล่งรายได้จากบุตรหลานลดลง และรายได้จากการทำงานเพิ่มขึ้น การสร้างหลักประกันรายได้ยามสูงวัยจึงเป็นสิ่งสำคัญคู่กับการส่งเสริมการมีงานทำ ซึ่งมีหลายรูปแบบ เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้จากทรัพย์สิน และรายได้จากการออมหรือการลงทุน เป็นต้น</p>
มติชนสุดสัปดาห์	<p>นโยบายมีลูกเพื่อชาติ</p> <p>-เสนอบทความเกี่ยวกับโครงการ “มีลูกเพื่อชาติ” ว่า สิ่งแรกที่จะต้องมีการพูดกัน คือ คนไทยควรจะมีการวางแผนชีวิตให้เป็น ตั้งแต่วัยเด็ก ถึงวัยผู้ใหญ่ รัฐต้องพิจารณาว่าจะช่วยสนับสนุนกลุ่มคนที่อยากมีลูกแต่มีไม่ได้ อย่างไร ฉะนั้น สิ่งที่เขาเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้มีแค่มิติสุขภาพ แต่รวมถึงนโยบายสังคม เศรษฐกิจด้วย เช่น การส่งเสริมสิทธิประโยชน์ให้ผู้มีครอบครัว อาทิ ให้สิทธิเลือกซื้อที่อยู่อาศัยต่างๆ เป็นต้น</p>
คมชัดลึก เนชั่นสุด	<p>ทูป็นัมเบอร์วัน</p> <p>-เสนอสก็ูข่าว นพ.ชินโณรส ลีสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สปีดาร์	TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่น 7 ระดับกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเวสต์เกต จ.นนทบุรี
เดลินิวส์,new)108	<p>กิจกรรม 1 ล้าน 5 แสนก้าว</p> <p>-เสนอข่าว ที่ลานพญานาค ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีการจัดกิจกรรม 1 ล้าน 5 แสนก้าว วิ่งเพื่อชีวิต เชียงใหม่-ศิริราช โดยนักศึกษแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กลุ่มชมรมกรีฑาศิริราช เพื่อรับบริจาคเงินสร้างอาคารนมมินทร์บพิตร 84 พรรษา โดยเริ่มวิ่งจากเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค.-17 มี.ค. มีประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก รวมทั้งดารานักแสดงชื่อดัง ล่าสุดมียอดบริจาคกว่า 63.9 ล้านบาท จากที่ตั้งเป้าไว้ 99.99 ล้านบาท</p>
โพสต์ทูเดย์ ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ	<p>การพัฒนาชิ้นส่วนอุตสาหกรรมการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นายวิรัตน์ รัชตฤกษ์กุล ผอ.หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดเผยว่า BOI ได้นำ SME ไปร่วมงานเมดิคัล ดีไวน์ ดีเวลลอปเมนต์ เอ็กซ์โป 2017 ซึ่งเป็นงานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมการแพทย์ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผู้ประกอบการไทย 12 บริษัท ได้นำตัวอย่างที่เป็นผลิตภัณฑ์เด่นไปร่วมจัดแสดงภายในงาน เช่น เตียงทันตกรรมแบบพกพา เตียงคนป่วย และผลิตภัณฑ์สายยางน้ำเกลือ และได้รับความสนใจจากนักลงทุนญี่ปุ่นอย่างมาก มีผู้เข้าร่วมเจรจาธุรกิจ 132 ราย คาดว่าจะก่อให้เกิดการซื้อขาย 113 คู่ คิดเป็นมูลค่าการค้าร่วมกันประมาณ 520 ล้านบาท</p>
สยามรัฐ	<p>โอกาสอุตสาหกรรมไก่ไทย</p> <p>-เสนอบทความว่า อุตสาหกรรมไก่ไทยมีแนวโน้มดีขึ้นนับจากเกาหลีได้ประกาศนำเข้าไก่สดของไทยเป็นครั้งแรก หลังจากยุติการนำเข้ามานานถึง 12 ปี ซึ่งเป็นผลมาจากความสามารถในการบริหารจัดการและป้องกันไข้หวัดนกของไทย รวมถึงการที่สิงคโปร์อนุญาตให้โรงงานผลิตเนื้อไก่สดแช่แข็งของไทยส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์ได้อีก 20 โรงงาน จากเดิมที่รับรองเพียง 2 โรงงาน นอกจากนี้ การที่สหรัฐอเมริกาพบการระบาดของไข้หวัดนกกลุ่ม H7 ในฟาร์มปศุสัตว์ขนาดใหญ่ เป็นเหตุให้เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน และฮ่องกง งดนำเข้าไก่และผลิตภัณฑ์ไข่จากสหรัฐฯ ยิ่งเอื้อต่อการสั่งซื้อไก่จากไทยมากขึ้น ไทยจึงต้องรักษามาตรฐานการป้องกันหวัดนกจากระบบ "คอมพาร์ทเมนต์" ที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะช่วยให้อุตสาหกรรมไก่ของไทยเติบโตได้ต่อเนื่อง</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ มันทากับอาหาร	<p>เชื้อก่อโรคในปลาสมัฟัก</p> <p>-เสนอข่าว สถาบันอาหารสุ่มตัวอย่างปลาสมัฟัก 5 ตัวอย่าง จาก 4 ยี่ห้อ และ 1 ร้านค้า นำมาตรวจวิเคราะห์พบการปนเปื้อนเชื้อโคลอสตริดีเยม เพอร์ฟริงเจนส์ ทุกตัวอย่าง แต่ปริมาณยังไม่เกินเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหาร ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์</p>
โพสต์ทูเดย์	<p>ออกซิเจนบำบัด</p> <p>- เสนอภาพข่าว ศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เปิดบริการบำบัดด้วยวิธีหายใจด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% เพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนในร่างกาย ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่เกิดจากการปฏิบัติภารกิจใต้น้ำ</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>'แอฟริกาใต้' ผู้ช่วยแพทย์ติดตามผู้ป่วย</p> <p>-เสนอข่าว ม.ขอนแก่นพัฒนา "CKD application รักษัไต" ติดตามดูแลผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงโรคไตอย่างใกล้ชิด ลดความถี่ในการพบแพทย์ โดยสามารถวิเคราะห์แนวโน้มการรักษา ผลการรักษาระยะยาว สิ่งที่ต้องระวัง และข้อแนะนำในการรักษาที่ถูกต้อง ทั้งยังสามารถแจ้งเตือนทันทีที่น้ำยาล้างไตหมดหรือพบความผิดปกติอื่น ๆ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและไม่เสียเวลารอคิวที่โรงพยาบาล พร้อมเปิดให้ดาวน์โหลดฟรีทางเพลย์สโตร์และแอปพลิเคชันโรงพยาบาลทุกแห่งร่วมสนับสนุนการใช้งาน CKD application รักษัไต</p>
มติชน	<p>อาเซียนหนุนความมั่นคงทางชีวภาพ</p> <p>-เสนอข่าว สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น ในการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ สำหรับห้องปฏิบัติการวิจัยและเจ้าหน้าที่เทคนิคประจำโรงพยาบาล นอกจากนี้ ยังมุ่งปรับปรุงความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพสำหรับห้องปฏิบัติการวิจัยและโรงพยาบาล เพื่อให้ความคุ้มครองแรงงานด้านสาธารณสุขและคนไข้จากอันตรายทางวิชาชีพ ที่อาจเกิดขึ้นจากการแตะต้องสารเคมีอันตรายในห้องปฏิบัติการวิจัย ตลอดจนมุ่งส่งเสริมการแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกันของชาติสมาชิกอาเซียนในด้านนี้ด้วย</p>
เดลินิวส์	<p>ไข้หวัดนก</p> <p>-เสนอข่าว หน่วยงานสาธารณสุขของประเทศจีน รายงานสถานการณ์การระบาดของไข้หวัดนก H7N9 ว่า การ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ระบาดได้ลดลง ตั้งแต่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและสุขภาพแห่งชาติจีน (NHFP) ได้ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เริ่มใช้มาตรการฉุกเฉิน เพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดอย่างเข้มงวด รวมถึงการสั่งปิดตลาดค้าสัตว์ปีกและการสั่งระงับการขนย้ายสัตว์ปีก ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกัน และควบคุมโรค ชี้แจงว่า ไข้หวัดนกสายพันธุ์ดังกล่าวไม่สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ อย่างไรก็ตาม ทางการเงินได้แนะนำประชาชนให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไข้หวัดนกและสัตว์ปีก และตรวจสอบใบรับรองการกักกันโรคสัตว์ก่อนซื้อสัตว์ปีกไปบริโภค</p>
ไทยโพสต์	<p>ฉีดสเต็มเซลล์ทำตาบอด 3 คน</p> <p>-เสนอข่าว รายงานในวารสารทางการแพทย์นิวอิงแลนด์ พบสตรีสหรัฐ 3 คน อายุระหว่าง 72-88 ปี ตาบอดเนื่องจากฉีดสเต็มเซลล์ที่สกัดจากเนื้อเยื่อไขมันของผู้ป่วย เพื่อรักษาอาการโรคจอประสาทตาเสื่อม ในการรักษาในรัฐฟลอริดาเมื่อปี 2558 ซึ่งผู้ป่วยทั้ง 3 คนคิดว่าเป็นการทดลองทางคลินิกที่ถูกกฎหมาย เนื่องจากใช้ชื่อโครงการว่า "การศึกษาเพื่อการประเมินความปลอดภัยและผลกระทบของการฉีดสเต็มเซลล์เพื่อรักษาผู้ป่วยจอประสาทตาเสื่อม" เผยแพร่ในเว็บไซต์การวิจัยของรัฐบาลสหรัฐ Clinical Trials.gov แต่หลังจากได้รับการฉีดสเต็มเซลล์ ทั้ง 3 คนเกิดภาวะจอประสาทตาลอกและมีอาการตกเลือด ทำให้ตาบอดในที่สุด</p>



fanmoph



pr_moph



ministry_of_public_health



moph channel



clubhealthch